

# **VAI TRÒ CỦA HỘI LHPN TỈNH THANH HÓA TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH VÀ CÂU LẠC BỘ NỮ DOANH NHÂN**

*Lê Thị Nương*  
*Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa*

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội*  
*Kính thưa các quý vị đại biểu*

Thanh Hoá là tỉnh cửa ngõ của miền Trung, dân số trên 3,4 triệu người, có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế, nhưng thường xuyên phải gánh chịu thiên tai và là tỉnh có hộ nghèo cao hơn trung bình của cả nước. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo là vấn đề được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và Hội LHPN các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Năm 2005 thực hiện Nghị quyết 10 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về "Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2005 - 2010" và thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X về "Hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tạo thêm việc làm cho phụ nữ... Hình thành và phát triển mạng lưới tập hợp các nữ chủ doanh nghiệp", tháng 10 năm 2005 Hội LHPN tỉnh đã bảo trợ thành lập Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa với 60 thành viên ban đầu. Đến nay qua 2 kỳ Đại hội, số lượng thành viên tham gia CLB đã tăng gấp 3 với 180 thành viên. Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố phối hợp thành lập các CLB nữ doanh nhân cấp huyện để tạo mạng lưới cho Hiệp hội doanh nhân nữ hoạt động. Hiện nay toàn tỉnh đã thành lập được 10 CLB nữ doanh nhân cấp huyện, thu hút hơn 600 nữ doanh nhân tham gia sinh hoạt với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh cũng như trong tham gia các hoạt động xã hội và hoạt động của Hội, thực sự trở thành cầu nối giữa doanh nhân nữ với các cấp chính quyền và cơ quan chức năng.

Để hỗ trợ Hiệp Hội doanh nhân nữ tỉnh và các CLB nữ doanh nhân, Hội LHPN tỉnh đã tranh thủ sự ủng hộ của địa phương, chủ động khai thác nguồn lực để hỗ trợ Hiệp hội và các CLB tổ chức các hoạt động phù hợp, mang lại quyền lợi thiết thực có hiệu quả cho doanh nghiệp, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của chị em nữ doanh nhân trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã khai thác nguồn lực từ các dự án quốc tế tổ chức gần 100 lớp tập huấn cho hơn 2.000 doanh nhân nữ về khởi sự, quản lý doanh nghiệp kỹ năng xây dựng dự án, tiếp cận vốn ngân hàng, về giới trong kinh doanh. Các hội thảo chuyên đề như: "Doanh nhân nữ trong kinh doanh và hoạt động CLB", "Xây dựng và quảng bá thương hiệu", "Hành trang hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nữ" là cơ hội để chị em nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Bên cạnh việc hỗ trợ nâng cao kiến thức, Hội LHPN tỉnh quan tâm phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ và tiếp cận thị trường, cung cấp thông tin thị trường thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp nữ tham gia hội chợ thương mại APEC, hội chợ tại Quảng Tây (Trung Quốc), hội chợ kinh tế của tỉnh và các tỉnh bạn; tham quan học tập kinh nghiệm tại các mô hình sản xuất hiệu quả tại các tỉnh bạn.

Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp và hỗ trợ Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại, giao lưu giữa doanh nhân nữ với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng; hội thảo xây dựng bản khuyến nghị chính sách gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng đề nghị quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nữ hoạt động, đặc biệt các vấn đề về cải cách thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, chính sách cho thuê đất, chính sách thuế, chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi... nhằm tạo điều kiện cho doanh nhân nữ tháo gỡ kịp thời các khó khăn để phát triển bền vững.

Nhằm góp phần nâng cao vị thế của doanh nhân nữ, Hội LHPN các cấp đã giới thiệu nữ doanh nhân tham gia các cơ quan dân cử và các chị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đại diện cho phụ nữ nói chung và doanh nhân nữ nói riêng tham gia đóng góp ý kiến trong các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, các ngành; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của chị em với Đảng, chính quyền. Các hoạt động biểu dương, tuyên truyền về điển hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia tích cực vào các phong trào phụ nữ trên chuyên mục Phụ nữ tỉnh Thanh của Đài phát thanh truyền hình đã góp phần nâng cao uy tín cho doanh nhân nữ.

Với hỗ trợ của các cấp Hội, hoạt động của Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh và các CLB nữ doanh nhân đã có những bước phát triển mạnh, góp phần quan trọng hỗ trợ, động viên, khích lệ chị em nữ doanh nhân trong tỉnh năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đóng góp đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ qua, các doanh nghiệp nữ đã phối hợp với Hội LHPN tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 10 ngàn lao động nữ, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện như: ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo, trẻ em khuyết tật mồ côi, xây dựng quỹ khuyến học, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm tặng quà chiến sỹ hải đảo, biên giới, đặc biệt tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hành cảnh đặc biệt khó khăn... trị giá gần 2 tỷ đồng. Trong điều kiện suy giảm kinh tế, Thanh Hóa vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 là 11,3%, chính trị ổn định và đảm bảo an sinh xã hội. Về cá nhân có 4 chị đạt giải thưởng Bông hồng vàng, nhiều chị đạt danh hiệu Doanh nhân nữ tiêu biểu, 1 chị đã được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam...

Từ thực tiễn hoạt động hỗ trợ Hiệp hội doanh nhân nữ và các CLB nữ doanh nhân trong tỉnh trong những năm qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

*Một là*, các cấp Hội xác định hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội doanh nhân nữ và các CLB nữ doanh nhân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các hoạt động của Hội. Để Hiệp hội doanh nhân nữ và các CLB nữ doanh nhân hoạt động có hiệu quả, cần lựa chọn người đứng đầu thực sự nhiệt tình tâm huyết có trình độ năng lực và xây dựng đội ngũ BCH, Ban chủ nhiệm năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín.

*Hai là*, Hội LHPN các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đưa vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của BCH, Ban Thường vụ, phân công đồng chí thường trực và cán bộ chuyên trách theo dõi, tham mưu công tác hỗ trợ doanh nghiệp nữ đạt hiệu quả.

*Ba là*, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo và tạo điều kiện của TW Hội, chủ động phối hợp với các ngành khai thác nguồn lực, tổ chức hoạt động thiết thực, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nữ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc, quan tâm đến công tác nhân đạo từ thiện; xây dựng đội ngũ nữ doanh nhân có tâm, có tài.

*Bốn là*, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên khuyến khích Hiệp hội/CLB nữ doanh nhân và doanh nghiệp nữ phát triển, đóng góp xứng đáng cho phong trào phụ nữ.

#### ***Kính thưa quý vị đại biểu***

Để công tác hỗ trợ các tổ chức của nữ doanh nhân như Hiệp hội nữ doanh nhân các tỉnh và các CLB nữ doanh nhân hoạt động ngày càng có hiệu quả, chúng tôi xin đề xuất Trung ương Hội quan tâm thành lập và đẩy mạnh hoạt động Hội doanh nhân nữ Việt Nam nhằm định hướng chỉ đạo cho Hiệp hội cấp tỉnh hoạt động tốt hơn.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý, cùng toàn thể các đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!